

Số: 87 /TB-HĐND

Mỹ Đức, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại xã Bột Xuyên, xã Lê Thanh và xã Vạn Kim

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-HĐND, Quyết định số 76/QĐ-HĐND ngày 21/8/2020 của Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức. Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 24/9/2020, Đoàn giám sát đã trực tiếp giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại các xã: Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim. Sau khi xem xét các báo cáo của Đoàn giám sát, Thường trực HĐND Huyện thống nhất kết luận như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với mục tiêu xây dựng nông thôn của huyện theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng - xã hội đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát huy và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương; chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim đã xây dựng và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Đề án xây dựng NTM; Đảng ủy xã đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM; thành lập và kiện toàn Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã; HĐND các xã đã ban hành Nghị quyết về chỉ tiêu xây dựng NTM hàng năm và từng giai đoạn; UBND xã đã thành lập và kiện toàn Ban Quản lý Chương trình xây dựng NTM; Hội đồng đánh giá kết quả xây dựng NTM của xã và ban hành nhiều văn bản chuyên đề khác; phân công 01 công chức làm đầu mối tổng hợp kết quả xây dựng NTM của xã.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, các xã đã triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ và rộng khắp trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, như: Tổ chức các hội nghị; lồng ghép các hội nghị của xã, thôn để quán triệt, tuyên truyền mục đích yêu cầu thực hiện xây dựng NTM đến đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn; ngoài tiếp sóng của Đài Truyền thanh huyện, từ năm 2019 đến hết tháng 8/2020, các xã đã phát 700 lượt buổi với 212 tin bài tuyên truyền về xây dựng NTM trên hệ thống truyền thanh của xã và các thôn; căng 218 băng zôn, 32 khẩu hiệu, 102 banô và 31 lượt bản tin trên các tuyến đường trục và các điểm tập trung đông dân cư, qua đó nhân dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.

- MTTQ và các đoàn thể từ xã đến các thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng NTM; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thành lập Ban giám sát cộng đồng tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; củng cố xây dựng tổ chức hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; khuyến khích các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công cuộc xây dựng NTM, bảo quản, sử dụng khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử văn hoá, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá của địa phương; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường tạo nên bộ mặt nông thôn xanh - sạch - đẹp, qua đó tạo sự đồng thuận, không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà cửa, hiến đất, góp công, góp của để làm đường giao thông nội đồng, ngõ xóm, cơ sở nhà văn hóa thôn, cơ sở tín ngưỡng, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi...

3. Công tác đào tạo, tập huấn

- Các xã đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị của Thành phố và huyện tổ chức tập huấn cho các Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Tiểu ban giúp việc xây dựng NTM, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, các Chi hội trưởng của thôn để nâng cao năng lực công tác xây dựng NTM, như:

+ Xã Bột Xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã, thôn 02 ngày, tổ chức 02 đợt tham quan Nông trường Bò sữa Ba Vì.

+ Xã Lê Thanh tập huấn cho 80 cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn về công tác xây dựng NTM. Tổ chức tham quan thực tế tại các xã Liên Hà, Đa Tốn, Thuận Mỹ, Hồng Vân đạt chuẩn NTM trên địa bàn thành phố.

+ Xã Vạn Kim tập huấn cho 250 lượt cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn về công tác xây dựng NTM. Tổ chức tham quan thực tế tại xã Hồng Vân đạt chuẩn NTM và mô hình vườn trại trên địa bàn huyện Thường Tín để học tập kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng NTM.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác phát triển sản xuất và huy động nguồn lực xã hội hóa

- Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp của các xã có nhiều tiến bộ, như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực, tỷ trọng chăn nuôi thủy sản tăng, đã và đang tiếp tục đưa lúa thuần, lúa chất lượng vào sản xuất, vùng cây ăn quả thu nhập cao; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới vào sản xuất được coi trọng góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất của các địa phương.

- Xã Lê Thanh phối hợp với Phòng LĐTĐ huyện mở 08 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn với 560 học viên tham gia học tập; xã Vạn Kim đã phối hợp với Viện Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức 02 lớp dạy nghề trồng trọt và chăn nuôi với trên 70 học viên tham dự, qua đó duy trì hoạt động tiêu thụ công nghiệp của địa phương, như: thêu, mộc, xây dựng, gò, hàn, sáu hạt vòng,... giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người dân góp phần phát triển kinh tế, qua đó giảm các tai, tệ nạn xã hội tại địa phương.

- Công tác phát triển thương mại dịch vụ được coi là một trong các ngành để phát triển kinh tế của địa phương; các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp đã đầu tư phát triển đa dạng các ngành nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đóng góp vào thu nhập của địa phương.

- Thường xuyên huy động các nguồn lực để xây dựng NTM từ các doanh nghiệp, cá nhân (xã hội hóa) chung tay xây dựng NTM, qua đó nhân dân đã hiến đất, ngày công, tài sản có giá trị, với tổng trị giá 85.896,1 tỷ đồng (xã Lê Thanh 20 tỷ đồng; xã Bột Xuyên 57.629,9 tỷ đồng; xã Vạn Kim 5.346.510 tỷ đồng).

2. Kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM

- Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 trên Thế giới và trong nước bùng phát mạnh nhanh chóng trở thành đại dịch, gây tổn thất lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu; trong bối cảnh đó cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Mỹ Đức đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Ngay từ đầu năm UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị huyện và các xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim chủ động rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí NTM để xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đạt chuẩn NTM năm 2020; rà soát, thẩm định các dự án trực chính giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn, khu dân cư, trường học, nhà văn hóa thôn, trạm y tế... qua đó UBND huyện kịp thời ban hành Văn bản số 703/UBND-KT ngày 14/5/2020 giao cơ quan hướng dẫn, phối hợp 3 xã triển khai đầu tư xây dựng 52 dự án, với khái toán 211,345 tỷ đồng, đề xuất bố trí vốn 121,6 tỷ đồng (xã Bột Xuyên 23 dự án, 46,4 tỷ đồng; xã Lê Thanh 19 dự án, 37,1 tỷ đồng; xã Vạn Kim 10 dự án, 12,7 tỷ đồng), đề nghị các quận hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình NTM cho các xã. Kết quả tự đánh giá của các xã và đánh giá của Đoàn giám sát về tiến độ thực hiện xây dựng NTM của các xã đến hết tháng 9/2020, như sau:

+ Xã Bột Xuyên: 13/19 tiêu chí đạt (*Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập bình quân đầu người; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Giáo dục; Y tế; Văn hóa; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp Luật; Quốc phòng và An ninh*);

+ Xã Lê Thanh: 13/19 tiêu chí đạt (*Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở dân cư; Thu nhập bình quân đầu người; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Văn hóa; Quốc phòng và An ninh*).

+ Xã Vạn Kim: 14/19 tiêu chí đạt (*Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở dân cư; Tổ chức sản xuất; Thu nhập bình quân đầu người; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Văn hóa; Quốc phòng và An ninh*).

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM chất lượng chưa cao, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng nên một số bộ phận cán bộ và nhân dân chưa nhận thức sâu về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa được đồng đều; chưa chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, có tư tưởng trông chờ vào đầu tư của Nhà nước, trong khi khả năng hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố, ngân sách huyện cho xây dựng NTM còn hạn hẹp.

2. Một số cơ quan chuyên môn của huyện chưa phối hợp chặt chẽ với các xã trong việc thực hiện các tiêu chí do cơ quan phụ trách nên số liệu báo cáo giữa xã và các cơ quan chưa thống nhất.

3. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Chất lượng quy hoạch xây dựng NTM của các xã chưa cao, chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khi triển khai thực hiện còn phải điều chỉnh bổ sung.

4. Một số tiêu chí thuộc nhiệm vụ của xã đạt thấp (*các tiêu chí mềm*), như: tỷ lệ người dân tham gia BHYT của các xã đạt thấp so Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện (*Vạn Kim 87,8%, Bột Xuyên 88,51%; Lê Thanh 88,05%*); cảnh quan các ngõ xóm chưa đảm bảo xanh - sạch - đẹp; chưa trồng được nhiều cây cảnh, cây hoa ở các tuyến đường; nhiều ngõ xóm rãnh nước thải chưa được khơi thông; tình trạng đồ rác thải không đúng nơi quy định có nơi, có lúc vẫn tái diễn; xử lý chất thải chăn nuôi chưa được chú trọng gây bức xúc trong nhân dân.

5. Một số trường học thiếu các trang thiết bị dạy và học; một số trường học đã đạt chuẩn từ năm 2007 đến nay đã hết thời gian nhưng chưa xét công nhận lại.

6. Một số tiêu chí hạ tầng nông thôn mới ở mức độ cơ bản đạt, có tiêu chí chưa đạt, như: xã Bột Xuyên 05/19 tiêu chí cơ bản đạt (*Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tổ chức sản xuất; Môi trường và An toàn thực phẩm*); 01/19 tiêu chí chưa đạt (*Trường học*); xã Lê Thanh 05/19 tiêu chí cơ bản đạt (*Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm, Cơ sở hạ tầng thương mại, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật*), 01/19 tiêu chí chưa đạt (*Trường học*); xã Vạn Kim 05/19 tiêu chí cơ bản đạt (*Giao thông; Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Môi trường và An toàn thực phẩm*).

7. Các Ban Quản lý dự án ĐTXD của huyện và UBND các xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim chậm triển khai đầu tư xây dựng 52 dự án (*được UBND huyện giao tại Văn bản số 703/UBND-KT ngày 14/5/2020*), phần lớn các dự án mới thẩm định xong Báo cáo KTKT, trình phân bổ kế hoạch vốn ĐTXD, mở thầu thi công dự án, đặc biệt có dự án mới được khảo sát và lập dự toán.

8. Báo cáo của các xã không bám sát đề cương, phần lớn là lời văn; tài liệu liên quan đến công tác xây dựng NTM của xã (*từ năm 2012 đến 30/8/2020*) phục vụ Đoàn giám sát chưa đầy đủ. Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình xây dựng NTM của xã.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với các xã Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM; đổi mới phương thức, cách tiếp cận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về sự hài lòng xây dựng NTM qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, qua đó sẽ nâng cao kết quả các tiêu chí như: BHYT, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể còi (chiều cao theo tuổi), công tác vệ sinh môi trường nông thôn...

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang ở nông thôn, cũng như quản lý tốt các lễ hội ... giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, xây dựng NTM bền vững. Huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khai thác có hiệu quả các nguồn thu hợp pháp của địa phương, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng...

- Phát động phong trào đoàn thể các thôn đảm nhận việc trồng hoa, vẽ tranh bích họa, cô đọng, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, các khu vui chơi, khu công cộng, các ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường, xanh - sạch - đẹp.

- Chủ động và chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn từ ngân sách xã, vốn xã hội hóa ... để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo phân cấp (nhất là các dự án hỗ trợ vật liệu sau đầu tư). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án xây dựng NTM do huyện, xã làm chủ đầu tư để đảm bảo tiêu chí theo quy định.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý chương trình xây dựng NTM của xã phụ trách từng tiêu chí, từng công việc cụ thể, thời gian hoàn thành, kết quả thực hiện tiêu chí.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Đoàn giám sát cũng như các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo nội dung, đề cương gợi ý, có số liệu cụ thể, nêu rõ khó khăn, tồn tại, phương hướng, nhiệm vụ khắc phục; thời gian nộp báo cáo và các tài liệu liên quan phục vụ công tác giám sát ...

2. Đối với các cơ quan, đơn vị huyện

- Các Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng NTM huyện giao làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Bột Xuyên, Lê Thanh và Vạn Kim (tại Văn bản 703/UBND-KT ngày 14/5/2020) để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020 nhất là các trường học để đạt chuẩn Quốc gia.

- Phòng Quản lý Đô thị huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện duy tu hệ thống giao thông nông thôn 3 xã; chủ trì phối hợp với các cơ quan của huyện hướng dẫn 3 xã hoàn thiện hồ sơ các ngõ xóm đã đầu tư xây dựng thẩm định, trình UBND huyện hỗ trợ sau đầu tư (toàn bộ vật liệu xây dựng) theo quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác thẩm định các dự án ĐTXD NTM, kịp thời tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ các dự án NTM (tại Văn bản 703/UBND-KT ngày 14/5/2020); xem xét tham mưu UBND huyện hỗ trợ xã Lê Thanh kinh phí xây dựng 04 đường vào 04 nghĩa trang nhân dân 04 thôn đảm bảo khang trang sạch sẽ. Hướng dẫn các xã lập hồ sơ và cách tính giá trị thành tiền (nguồn vốn xã hội hóa), nhân dân đóng để xây dựng NTM như: đất đai, tài sản có giá trị khác, nhân công...

- Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tham mưu UBND huyện đề nghị Trung tâm mua sắm tập trung thành phố trang bị cho các trường học trang thiết bị đảm bảo việc dạy và học; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại các tiêu chí trường học để có biện pháp hoàn thành; chỉ đạo các trường đủ kiện lập hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia.

- Phòng Y tế huyện phối hợp với các xã khẩn trương rà soát, phân loại nhóm người dân chưa tham gia BHYT để có biện pháp tuyên truyền, vận động tham gia BHYT để đảm bảo tiêu chí đạt 90,1% dân số của xã.

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí về văn hóa, thiết chế văn hóa, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện công nhận, công nhận lại các làng văn hóa... đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

- Chi Cục thống kê huyện phối hợp với các cơ quan liên quan huyện hướng dẫn UBND xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim điều tra, đánh giá tiêu chí thu nhập đúng, đủ các nguồn đảm bảo tiêu chí NTM. Thống nhất số liệu dân số của các xã để làm căn cứ tính các tiêu chí liên quan.

- Các cơ quan chuyên môn huyện phối hợp với xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim rà soát lại các tiêu chí cơ quan phụ trách để có biện pháp thực hiện hoàn thành đúng thời gian; thống nhất số liệu của các tiêu chí giữa cơ quan chuyên môn huyện và xã.

- Phòng Kinh tế huyện cung cấp cho xã báo cáo mẫu của xã đã đạt chuẩn NTM, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng báo cáo và xin ý kiến các ngành chức năng của huyện góp ý dự báo cáo của các xã; hoàn thiện hồ sơ tổng hợp báo cáo thành phố, huyện thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 theo quy định.

3. Đối với UBND huyện

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện tăng cường phối hợp với các xã Bột Xuyên, Lê Thanh, Vạn Kim nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở để nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng trong nhân dân; làm tốt công tác đảm bảo ANTT, kịp thời giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; hoàn thành công tác GPMB để kịp thời hoàn thành các dự án, như 04 hộ ở Vạn Kim chưa nhận tiền đền bù GPMB để xây dựng tuyến đường liên xã Đại Hưng - Vạn Kim - Đốc Tín.

- Tiếp tục đề nghị thành phố kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để hỗ trợ nhân dân trong việc xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; chú trọng hơn nữa triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực, xác định đầu ra ổn định; khai thác thế mạnh phát triển kinh tế của từng địa phương qua đó giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

- Đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; giao thông, thủy lợi nội đồng; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và sân vận động của huyện; 26 trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn Quốc gia; 10 trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện cơ sở vật chất chưa đảm bảo; trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế cho 17 cơ sở công lập trên địa bàn huyện.

- Đề nghị thành phố cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhỏ hẹp, xuống cấp để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục đề nghị thành phố xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân theo chủ trương của Thành phố tại Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND thành phố Hà Nội nêu chỉ tiêu tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đến năm 2020 phấn đấu đạt 100% (cả đô thị và nông thôn).

- Đề nghị thành phố có cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện các quận nội thành hỗ trợ huyện kinh phí đầu tư xây dựng trường học, nhà văn hóa thôn, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

4. Đối với MTTQ và các đoàn thể huyện

Tăng cường giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM; phong trào cả nước chung sức xây dựng NTM; tuyên truyền khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong xây dựng NTM từ đó tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai xây dựng NTM; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM.

Trên đây là Thông báo kết luận giám sát của Thường trực HĐND huyện về tiến độ xây dựng NTM năm 2020 của xã Bột Xuyên, xã Lê Thanh và xã Vạn Kim. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các xã trên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND Thành phố;
- UBND thành phố; (B/c)
- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- ĐU, HĐND, UBND xã: BX, LT, VK;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Quốc Sinh